



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 492

ngày 12 tháng 12 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Cảm Thông

*Cảm thông nguyên lý Trời ban phước
Chuyển hóa không ngừng tự thức tu
Tĩnh cảm qui hồn mình đạo pháp
Thành tâm tu luyện trí tâm hiền*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 04/10/04 đến 17/10/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Thế sự bấn loạn thì phải làm sao?
- 2) Mọi người đều động loạn vì thế cuộc thì phải làm sao?
- 3) Tại sao có uất khí trong nội tâm ?
- 4) Tại sao có sự lo âu quá độ?
- 5) Động loạn là sao?
- 6) Tại sao không được yên?
- 7) Ngoại cảnh có ích gì cho phần hồn?

<p>1) Atlantic city, 04-10-04 10: 03 AM <i>Hỏi : Thế sự bấn loạn thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thế sự bấn loạn thì phải nhịn nhục và thanh tịnh tối đa thì mới giải quyết được</p> <p>Kệ: <i>Thanh tịnh khai triển chính mình Thực hành tự tiến trình quang khai Khai thông giải quyết tâm thân ngài Tiến hóa thâm sâu tiến tận dài</i></p> <p><i>(5-10-04 tới 11-10-04 Thầy không có viết)</i></p>	<p>2) Atlantic city, 12-10-04 5: 24AM <i>Hỏi: Mọi người đều động loạn vì thế cuộc thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa mọi người đều động loạn vì thế cuộc thì phải chung lo niệm Phật để giải tỏa uất khí của nội tâm</p> <p>Kệ: <i>Thực hành niệm Phật giải lo âu Khai triển tâm linh cứu chính mình Tiến hóa không ngừng tâm tự đạt Qui y Phật Pháp triển khai tâm</i></p>
<p>3) Atlantic city, 13-10-04 <i>Hỏi : Tại sao có uất khí trong nội tâm ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì sự lo âu không đứng đắn</p> <p>Kệ: <i>Âu lo chuyện đời không rõ rệt Tạo khổ tạo mê không dứt khoát Động loạn không ngừng tăng dấy động Thành tâm tu luyện chẳng lòng vòng</i></p>	<p>4) Atlantic city, 14-10-04 9:30AM <i>Hỏi: Tại sao có sự lo âu quá độ?</i></p> <p>Đáp: Thừa vì xung quanh đều động loạn qua cơn sàng sẩy của thiên cơ</p> <p>Kệ: <i>Qua cơn sàng sẩy thiên cơ động Trí óc khó mình giác giờ trông Khai triển không thành tăng động loạn Quán thông không được khó bình an</i></p>
<p>5) Atlantic city, 15-10-04 0:54AM <i>Hỏi: Động loạn là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa động loạn là không bao giờ được yên</p> <p>Kệ: <i>Tâm không yên vì bất an yên Lệ thuộc ngoại cảnh tự tạo phiền Rắc rối chính mình không lối thoát Thực hành chánh pháp chẳng lo phiền</i></p>	<p>6) Atlantic city, 16-10-04 11:51AM <i>Hỏi: Tại sao không được yên?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì rước ngoại cảnh quá nhiều</p> <p>Kệ: <i>Động loạn triền miên rất khó yên Giao thông bất ổn tự tâm phiền Phân minh đời đạo không thông suốt Giải tỏa phiền ưu vẫn lụy phiền</i></p>
<p>7) Atlantic city, 17-10-04 <i>Hỏi: Ngoại cảnh có ích gì cho phần hồn?</i></p> <p>Đáp: Thừa ngoại cảnh chỉ lôi cuốn phần hồn mà thôi</p> <p>Kệ: <i>Chuyện ngoài tai nên tự quên liền Duyên sắc mê hoặc không tiến triển Tạo khổ cho tâm chẳng có hiền Thực hành chánh pháp tự hành yên</i></p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TRỞ VỀ CÁI THỰC TÂM



“Sửa mình chấp nhận mới an
Thực hành pháp lý mở đàng ta đi”

Chúng ta sửa lấy ta, chấp nhận tất cả những hoàn cảnh hiện hữu, chấp nhận lấy để khai thông nó thì chúng ta mới thấy an. Ta phải nhận lãnh. À... đừng có chê cái đó là tư tưởng xấu, chính trong tư tưởng chúng ta xuất phát ra những điều xấu đó. Ngày nay chúng ta kèm nó, công phu thét nó xuất phát, xuất phát một hồi nó hiểu lấy nó. Cho nên nhiều bạn ngồi công phu, thấy tự nhiên xuất phát những tư tưởng xấu, dâm loạn, tham ô, sát hại thiên hạ. Cái tư tưởng đó xuất hiện cho nó xuất đi, xuất cho tận cùng, đụng chạm rồi nó hết. Té ra cái chuyện đó nó không đi đến đâu, cái chuyện đó không có kết quả, một thời gian sau các bạn mê trong cái tính, rồi các bạn thấy cái chuyện đó nó không có cái gì hết, không nghĩa lý gì hết, động chạm rồi là hết động chạm.

Thực hành pháp lý mở đàng ta đi: chúng ta thực hành cái đường lối rõ rệt, mở con đường cho chúng ta tự tiến chứ không có nên tiến rồi sụt... tiến rồi sụt, rồi lo những chuyện ngoại cảnh. Nhiều bạn tu vừa được nhẹ, mai nó động, rồi đem cái cục động đó đi nói với thiên hạ, nó gây gỗ thiên hạ, rồi nó bày thêm một “cục động” ở thế gian nữa, rồi nó bao vây gút này tới gút kia, gút kia tới gút nọ, thì đâu có trở về cái thực tâm nó được.

Chúng ta bước vô tu, vô cái điển giới là phải trở về cái thực tâm. Nhưng mà nhiều bạn được một phần nhẹ rồi đi nghĩ tới chuyện đời, vì chuyện đời nó ràng buộc, làm cho các bạn càng ngày càng mờ ám mà không có tiến được.

Thực hành pháp lý, chúng ta sửa cho nó đúng đắn rồi chúng ta mới đi được. Cho nên ở thế gian phải cố gắng tìm hiểu lấy mình nó mới sớm đạt, còn nếu mà tìm hiểu chuyện người ta thì càng ngày càng đau khổ hơn. Ai cũng nói chuyện thiên hạ giỏi hơn chuyện mình, hoàn cảnh nào mình cũng cho là tốt hơn, nhưng mà mình đi sâu vào hoàn cảnh thiên hạ, thì hoàn cảnh nào cũng vậy đó thôi. Nếu vào sâu ở trong, hiểu biết được ở trong bản thể của họ, trong cái cơ duyên của họ đang nung nấu hiện tại: đi, đứng, nằm, ngồi này thì sẽ thấy ai cũng vậy đó chứ không có ai khác nhau, chỉ có sớm hơn hay trễ từ li từ tí vậy thôi chứ không có cái gì.

Bởi vì người ta hay tham lam, ước vọng, tôi ước mong làm được như ông đó, tôi ước mong làm được như ông kia, mà rốt cuộc có ông nào thắng ông nào đâu! Ông nào cũng phải tự tu tự tiến mới có kết quả thành, rồi ông nào làm biếng là tự sát phạt, tự giam hãm, tự đem rác rến đè trong đầu họ, đem cái nặng chèn ép lấy mình. Còn đàng này chúng ta tu, chúng ta đánh đổ tất cả những sự việc đó ra khỏi bộ óc, khỏi cơ thể chúng ta mới thấy thanh thản được.

Thông Báo của Ban Chuyển Vận trong ngày Thiên Ca (Jan 01,2005)

Kính thưa các bạn đạo,

Để chuẩn bị xe Bus, đưa đi và đón về, cho tất cả các bạn đạo ở tại Hotel Marriott đi đến Hí -Viện La Mirada trong ngày Thiên Ca được chu đáo, Ban Tổ Chức nhận thấy còn có một số bạn đạo đã ghi danh ở tại Hotel trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chưa ghi danh cho BTC biết là có cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến rạp hát La Mirada trong ngày Thiên Ca này hay không ?

Vì đã có hơn 420 bạn đạo ghi danh ở tại Hotel Marriott trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chỉ có khoảng 150 bạn đạo đã ghi danh cho biết là cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến Hí Viện La Mirada.

Kính thưa các bạn đạo, vì ngày hôm đó là ngày New-Year Holiday, nên rất khó mượn thêm xe nếu mình cần thêm. Do đó, BTC mong quý bạn đạo liên lạc ngay với Ban Chuyên Vận nếu thấy mình chưa ghi danh cho phương tiện chuyên chở này. Còn các bạn đạo đã ghi danh cho phương tiện chuyên chở này và đã được sự trả lời của Ban Chuyên Vận thì không cần ghi danh nữa. Khi liên lạc bằng điện thoại, nếu thấy đường giây bị bận hoặc không có ai trả lời, xin quý bạn vui lòng để lại lời nhắn rõ ràng và đầy đủ trong máy (tên họ, nơi cư ngụ, số điện thoại, tổng số người trong nhóm sẽ đi chung, v.v...).

Hạn chót cho ngày ghi danh dùng xe Bus đi đến Hí-Viện trong ngày Thiên Ca là: Dec 20, 2004
Các bạn có thể gọi phone, email hay gửi thư cho:

Dương Như Tùng
7622 23th Street A/B
Westminster, CA 92683.
Tel: (714) 891-0889 (Trụ Sở Xây Dựng VôVi)
Tel: (714) 715-5635 (cell)
Email: Tung_lax008@yahoo.com

Kính thưa các bạn đạo, vì BTC đã không tính chi phí cho phương tiện chuyên chở này trong Khóa Sống Chung kỳ này, vậy nếu các bạn ghi danh cho phương tiện chuyên chở này xin các bạn đóng tiền và lấy vé xe Bus tại quầy ghi danh tại hotel. Giá cho phương tiện chuyên chở này là \$13/US cho một người. Cộng với tiền ăn sáng mà BTC sẽ mang đến phòng cho các bạn (\$12/US một người), thì các bạn sẽ đóng \$25/US khi check-in tại hotel.

Kính thưa các bạn đạo, khi các bạn đã quyết định và ghi danh dùng xe Bus đi đến Hí-Viện trong ngày Thiên Ca, BTC mong các bạn sẽ không thay đổi ý định sau đó nữa, như là không dùng xe Bus nữa mà sẽ đi xe hơi chung với các bạn đạo địa phương, v.v... Vì BTC sẽ phải dựa vào danh sách đã ghi danh của các bạn mà ứng tiền trả trước cho hãng xe Bus để họ giữ xe và tài xế cho bạn đạo mình, vì là ngày New-Year Holiday nên rất khó khăn.

Ban Chuyên Vận chúng tôi mong các bạn thông cảm cũng như phụ giúp, đồng hợp tác với chúng tôi để chúng tôi hoàn thành công việc giao phó được tốt đẹp.

Xin cảm ơn các bạn,
Thay mặt Ban Chuyên Vận,
Dương Như Tùng

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi tại Miền Nam California,

Vô Vi Multimedia Communication và Hội Ái Hữu Vô Vi tại miền Nam California xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo hội viên VIP Thiên Ca đã nhiệt tình ủng hộ Thiên Ca bằng cách mua vé trước. Hiện nay số vé VIP và Đồng Hạng vẫn còn khá nhiều do hội viên VIP đã nhường lại vì không dùng. Ban Tổ Chức xin thông báo cùng các bạn đạo để các bạn có thể phát tâm mua cho chính mình hoặc tặng cho thân quyến và bằng hữu. Mọi phát tâm và ủng hộ xin liên lạc với Trụ Sở: (714) 891-0889; e-mail: info@vovilax.org
chị Hồ Mỹ Hằng: (714) 71-0931; e-mail: Tay_thi66@yahoo.com.
chị Phan Thanh Trúc: (909) 896-3081
Chúc các bạn Tâm Thân An Lạc,

Thành Kính VôVi Multimedia Communication &

Thông Báo THIÊN CA VO VI – TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY
được Quảng Bá Rộng Trên Internet, Radio, TV và trên Báo Chí

Bình luận gia âm nhạc Trường Kỳ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã và đang phỏng vấn Ca sĩ Tú Lan, Nhạc sĩ Châu Phố và Nhạc sĩ Phạm Vinh - Ba nghệ sĩ đã và đang tích cực sáng tác và trình diễn cho Thiên Ca Vô Vi gần đây. Viết về nghệ sĩ cộng tác với Thiên Ca VoVi tức là viết về Thiên Ca VVi chúng ta. Những bài phỏng vấn và bình luận này sẽ lần lượt phát thanh trên đài phát thanh VOA, đài truyền hình, trên Internet, và sau đó sẽ được đăng rộng rãi trên nhiều thời báo, tuần báo, nguyệt san theo lịch trình như sau:

Ca sĩ Nhạc sĩ Thiên Ca	VOA **	Thời Báo Toronto	TRE Magazine Orange County	Thời Báo Montreal Vancouver	TiVi Tuần San Úc Châu Văn Nghệ Thời Báo Florida Sân khấu Nghệ Thuật Houston Việt Nam Hải Ngoại Washington DC Radio: Houston, Seattle, phát thanh 30 thành phố USA, Úc Châu
Tú Lan	04Dec04	11Dec04	05Dec04	17Dec04	Giữa Dec.2004-Jan 2005
Châu Phố	11Dec04	18Dec04	01Jan05	19Dec04 24Dec04	Giữa Dec.2004-Jan 2005
Phạm Vinh	Jan 2005	Jan 2005	Jan 2005	Jan 2005	Jan 2005
Thiên Ca Vô Vi ***					Hai tuần cuối Dec. 2004: Truyền hình SBTN & KSC 18 (local)

** www.voanews.com/vietnamese (Mục Nghệ sĩ và Đời Sống) hoặc có thể download từ www.vovi.org những gì đã phát thanh.

*** Truyền Hình SBTN & KSC 18: 2 tuần cuối, có thể theo dõi qua www.vovi.org

Thiên Ca TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY ngày 01-01-2005 sẽ được Trường Kỳ cho đăng quảng cáo trên nhật báo Người Việt, và Nguoi-viet.com (Internet) 1 hay 2 tuần lễ trước ngày khai mạc.

Nếu VOVI được quảng bá rộng lớn như vậy, xin các bạn đạo xa gần tiếp tay quảng bá những bài bình luận, phỏng vấn này đến những người chưa biết VO VI, và xin tất cả những Bạn Đạo tham dự Khóa Sống Chung và Thiên Ca TIẾNG TRỐNG DỰNG XÂY trực tiếp hay gián tiếp tận tâm, tận lực, tích cực giúp đỡ Ban Tổ Chức hoàn thành tốt đẹp công việc được Bè Trên giao phó. Đây chính là “Vay Phép Trả Pháp” mà các Bạn Đạo chúng ta hằng mong có dịp để thực hiện.

Xin thông báo và chân thành cảm tạ tất cả Bạn Đạo.

Vô- Vi Multimedia Communication kính bái,

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG

Kính gửi quý bạn đạo,

Ban Tổ Chức xin thông báo đến quý bạn đạo chương trình của Khóa Sống Chung Tân Niên và Thiên Ca Tiếng Trống Xây Dựng vào cuối năm nay. Kính mong quý bạn đạo tham dự đầy đủ để cùng chung vui với Đức Thầy của chúng ta.

Xin các bạn đóng góp thêm vào Chương Trình workshop để chương trình của chúng ta được phong phú hơn. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vo-Vi Multimedia Communications kính bái.

(Điện Thoại: 714.891.0889 hoặc email address nvminh1@yahoo.com)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG

Thứ Năm, 30/12/04

1:00pm - 7:00pm	<ul style="list-style-type: none">Nhận phòng (check-in) tại front desk của khách sạn.Phân phát phần ăn tối đến phòng bạn đạo.Tham quan các gian hàng Vô Vi.
7:30pm-8:30pm	Grand Ballroom E&F: <ul style="list-style-type: none">Thông Báo của Ban Tổ Chức, hội thảo về nội quy, giải thích các buổi hội thảo và thuyết trình, trà đàm v.v.
8:30pm-11:00pm	Vô Vi Idol bán kết.
11:00pm -1:00am	Thiền chung. Grand Ballroom E&F.

Thứ Sáu, 31/12/04

6:00am - 7:30am	Thiền chung.
7:30am - 8:40am	Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng.
8:50am - 9:00am	Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.
9:00am-10:00am	<ul style="list-style-type: none">Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm và khai mạc Khóa Sống Chung Tân Niên.Tâm Tình Với Đức Thầy.
10:00am -10:45am	Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong 25 năm hoằng pháp của Đức Thầy.
11am-12:00pm	Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy, từ 1981-1984.
12:00pm-12:30pm	Ban Âm Thực phân phát phần ăn trưa
12:30 -2:00pm	Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi
2:00pm-4:00pm Grand Ballroom	Hội Thảo Tu Học: “Trao đổi Kỹ Thuật Thực Hành Thiền, Xây Dựng Tâm Linh & Phát Triển Vô Vi” - Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Minh Châu, và một số đạo hữu khác.
4:00pm-4:30pm Grand Ballroom	Trình chiếu những hình ảnh video du thuyết trong 25 hoằng pháp của Đức Thầy (tiếp theo).
4:30pm -5:30pm	Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết giảng, từ 1985-1989 Grand Ballroom
7:30pm -10:30pm	<ul style="list-style-type: none">Tiệc Tân Niên - Marquis Center & South.Văn nghệ của mỗi địa phương.Trao đổi quà Tân Niên & lì xì có 4 câu thơ của Đức Thầy.
11:00pm – 1:00am	Thiền Chung. Grand Ballroom.

Thứ Bảy, 1/1/05

6:00am -7:30am	Thiền chung.
7:30am -8:00am	Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng.
8:50am -9:00am	Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.
9:00am -9:20am Grand Ballroom	Hội thảo: “Kế hoạch phát triển Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và Thiền Viện Vĩ Kiên” - Đạo hữu Lê Văn Lạc và Nguyễn Thanh Thảo.
9:20am-9:40am	Tường trình của Đặc San Vô Vi - Đạo hữu Trần Bình Kiệt & Lê Tấn Quốc.

9:40am-10:00am	Xem các hình ảnh do các bạn đạo gửi về cho Đặc San Vô Vi.
10:00 - 10:15pm	Tường trình về chương trình “Cứu Khổ Ban Vui” & Tuần Báo Phát Triển Điển Năng - Đạo hữu Phan Cao Thăng.
10:15am-10:30am	Tường trình về Audio, Video, Kinh Sách và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật của VVMC.
10:30am-11am	Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn thiền cho những người chưa biết về Vô Vi, và khi tiếp xúc với cộng đồng.
11:00am-12:00pm	Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1990 – 1994.
12:00pm-1:00pm	<ul style="list-style-type: none"> • Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa. • Ăn trưa và nghỉ ngơi.
1:00pm -3:00pm	Xe bus đưa bạn đạo đến hí viện La Mirada.
3:00pm – 6:00pm	Thiền Ca tại hí viện La Mirada.
6:15pm -7:30pm	Xe bus đưa bạn đạo trở lại khách sạn.
7:30pm - 8pm	Ban ẩm thực phân phát phần ăn tối.
8:45pm -10:45pm	Grand Ballroom: Trà Đàm và sinh hoạt Mục Bé Tám.
11:00pm -1:00am	Thiền chung - Grand Ballroom.

Chủ Nhật, 2/1/05

6:00am - 7:30am	Thiền chung. Grand Ballroom
7:30am – 8:00am	Ban ẩm thực phân phát phần ăn sáng.
Thuyết Trình: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh	
8:00am - 8:30am	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phan Cao Thăng: “Cứu Khổ Ban Vui”.
	Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Thị Tuyết Mai: “Những bước thử thách trên đường tu học”.
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Ngô Văn Minh: “Thiền và Dưỡng Sinh”.
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
	Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 1995 – 1996.
8:45am - 9:15am	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Trần Bình Kiệt và Lê Tấn Quốc: “Đặc San Vô Vi”.
	Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Hoàng Văn Hoa: “Thê Xác và Tâm Linh”.
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Hà Tu Hiền: “Ăn Uống Dưỡng Sinh Theo Đông Y”.
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
	Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 1997 – 1998.
9:30am - 10:00am	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường và Nhóm “Webteam”: “Hệ Thống Hóa Tài Liệu Vô Vi”.
	Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Minh Châu, Thanh Truyền, và Nguyễn Văn Công: “Xây dựng tâm linh và phát triển Vô Vi”.
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Xuân An: “Kinh nghiệm của một người hành thiền Vô Vi học Đông Y”.
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)

	Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 1999 – 2000.
10:15am -10:45am	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường và Nhóm “Webteam”: “Hệ Thống Hóa Tài Liệu Vô Vi” (tiếp theo).
	Phòng #2 – Tu Học. (Xin bạn đạo ghi danh.)
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Johan Taft: “Vô Vi & Nutrition”.
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
	Phòng #5 - Mục Bé Tám. Mục Bé Tám 2001 – 2004.
11:00am-12:00pm	Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1995 – 1999.
12:00pm-2:00pm	<ul style="list-style-type: none"> • Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa • Ăn trưa và nghỉ ngơi.
Hội Thảo: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh	
2:00pm - 2:45pm	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Đạo hữu Phạm Gia Tường: “Tiêu Chuẩn VVMC và làm sao sử dụng Unicode”
	Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Văn Mai: “Trao đổi kỹ thuật công phu”.
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh.)
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Hà Tu Hiền: “Thể Dục Dưỡng Sinh”.
	Phòng #5 – Phòng cho bạn đạo Pháp. (Xin quý bạn đạo ghi danh.)
	Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/d Mỹ. Hong Hoàng Sơn & Johan Taft: “Hướng dẫn thiền trong 6 tháng đầu bằng tiếng Anh.
3:00pm -3:45pm	Phòng #1 - Kỹ Thuật. Nhóm “Webteam”: “Phối hợp việc sang băng và chép kinh sách.”
	Phòng #2 – Tu Học. Đạo hữu Nguyễn Minh Châu: “Hướng dẫn phương pháp công phu”.
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin bạn đạo ghi danh.)
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Ngô Minh: “Shiatsu”
	Phòng #5 – Phòng cho bạn đạo Pháp. (Xin bạn đạo ghi danh.)
	Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/d Mỹ. Joe Biring, Hynes Ann Carol, Lee Ann Mary, Johan Taft, Hong Hoàng Sơn: share experiences in Vo-Vi meditation.
3:45pm - 4:30pm	Phòng #1 - Kỹ Thuật. (Xin b/d ghi danh.)
	Phòng #2 – Tu Học. (Xin b/d ghi danh.)
	Phòng #3 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Hồng Hoàng Sơn: “Thể dục căn bản, đã thông kinh mạch”.
	Phòng #4 - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. Đạo hữu Nguyễn Đức Hạnh: “Điện Chân”.
	Phòng #5 – phòng cho b/d Pháp. (Xin b/d ghi danh.)
	Phòng #6 (Grand Ballroom) – cho b/d Mỹ. (Xin b/d ghi danh.)
4:30pm-5:30pm	Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết giảng từ 2000 – 2004.
6:30pm-10:00pm	<ul style="list-style-type: none"> • Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy – Marquis Center & South • Xổ số gây quỹ • Văn nghệ “Vô Vi Idol” chung kết

	<ul style="list-style-type: none"> • Văn nghệ của mỗi địa phương (tiếp theo.) • Chiều hình “10 Năm Kỷ Niệm Thiên Ca”
11:00pm - 1:00am	Thiên chung – Grand Ballroom

Thứ Hai, 3/1/05

6:00am - 7:30am	Chung Thiên
7:30am – 8:00am	Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng.
9am - 11am Grand Ballroom	<ul style="list-style-type: none"> • Trao đổi cảm tưởng, kinh nghiệm chỉ pháp cho người chưa biết về Vô Vi, và tiếp xúc với cộng đồng, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy. • Ban đạo phát biểu cảm tưởng • Thầy tuyên bố bế mạc.
11:00am - 12:00am	Trả phòng (check out), tạm biệt

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin bạn đạo Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho con rể của bạn đạo Nguyễn thị Rớt là Dương quý Thông (Tomy Duong) sanh ngày 29 tháng 11 năm 1975, từ trần ngày 22 tháng 11 năm 2004 lúc 9:59 AM tại Phoenix (Arizona), hưởng dương 28 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ.
Gia đình chị Nguyễn thi Rớt thành thật cảm ơn.

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ Trần Thị Quý, là thân mẫu của bạn đạo Đỗ Văn Anh và nhạc mẫu của bạn đạo Nguyễn Thị Lệ Xuân, sinh ngày 29. 03. 1929, mất ngày 06. 12. 2004 tại Duisburg, Đức Quốc, hưởng thọ 73 tuổi, sớm được siêu thăng Tịnh Độ.
Hội AHVV Đức Quốc

Thông Báo của UBTCĐH Quang Minh Tự Thức Tại Cairns, Queensland, Úc Châu

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

1) Vì tháng 8 là mùa cao điểm du lịch, để bảo đảm có đủ phòng tại các khách sạn Đại Hội, **xin quý bạn nhớ ghi rõ nếu muốn ở thêm ngày khách sạn lúc ghi danh đi TOUR để BTC tiện việc sắp xếp**. Tỉ dụ, nếu đi Tour ngày 19 tháng 8 và 20 tháng 8, và cần ghi danh ở thêm 2 đêm khách sạn ngày 19 tháng 8 và 20 tháng 8 2005.

Vì xe bus đi chơi tour sẽ khởi hành từ các khách sạn đại hội và bến tàu đi ra đảo Green Island ở ngay gần khách sạn đại hội.

2) Hiện nay **Tour ngày 20 tháng 8 2005** trên chiếc thuyền số 1 (dành cho Vô-Vi) đã hết chỗ và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi danh cho bạn đạo trên chiếc thuyền số 2 cho đến khi hết chỗ. Thuyền số 2 sẽ có thêm du khách bên ngoài, nên xin quý bạn đạo ghi danh sớm để bảo đảm còn chỗ.

3) Bạn đạo tại Mỹ (USA) xin vui lòng liên lạc với BTC nếu cần được giúp đỡ trong việc chuyển tiền Mỹ (USD) sang Úc Kim (AUD) để đóng tiền đại hội.

4) Xin VISA sang Úc :

A- ETA (Electronic Travel Authority) : Loại visa này thông thường là miễn phí và được các cơ quan du lịch (travel agencies) lo liệu khi quý bạn mua vé máy bay. Visa có hiệu lực 1 năm và có thể ở Úc mỗi lần là 3 tháng (multiple entries)

Quý bạn đạo có các quốc tịch sau đây có quyền xin ETA :

Andorra, Austria, Belgium, Brunei, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland Rep., Italy, Japan, Korea Rep., Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, U.S.A. and Vatican City; United Kingdom, Hong Kong (Must apply for ETA in Hong Kong); Taiwan (must apply for ETA in Taipei)

B- Short stay visitor/tourist visa

Quý bạn đạo chưa có quốc tịch (US-Permanent-Resident) hay có những Quốc tịch như Việt Nam, Cambodia, v.v... có thể xin visa tại tòa lãnh sự Úc tại địa phương mình cư ngụ. Sau đây là địa chỉ liên lạc:

Xin vào website : www.immi.gov.au nếu cần thêm chi tiết.

Tại Mỹ (USA):

United States of America

WASHINGTON

Australian Embassy, Washington, USA

1601 Massachusetts Ave NW
WASHINGTON DC 20036-2273
United States of America

Telephone 1888 990 8888 (North America & The Caribbean only - toll free),
1 202 797 3000 (Embassy)

Facsimile 1 202797 3100 (DIMIA) 1 202797 3040 (DIMIA)

Email Contact dimia-washington@dfat.gov.au

WWW Address www.austemb.org

Client Counter Hours 0900-1100 Monday - Friday

Client Telephone Hours 1000 - 1700EST Monday - Friday

France

Australian Embassy, Paris,
4 rue Jean Rey
75724 PARIS Cedex 15

Telephone 33 1 4059 3300 (Embassy) 33 1 4059 3306 (DIMIA Info) 33 1 4059 3490 (DIMIA Enquiry)

Facsimile 33 14059 3538 (DIMIA)

Email Contact Visa.Paris@dfat.gov.au (for public enquiries)

WWW Address www.austgov.fr

Germany

BERLIN

Australian Embassy, Berlin
Australian Embassy
Wallstrasse 76 - 79
10179 Berlin

Telephone 49 30 8800 880 (Embassy)

Facsimile 49 302248 9293 (DIMIA)

WWW Address www.australian-embassy.de

Client Counter Hours 0900-1100 Monday, Wednesday and Friday. Closed Tuesday and Thursday.

Client Telephone Hours 1400 - 1700 Monday - Thursday. 1400 - 1600 Friday

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,

UBTCDH

Thông Báo Hội Ai Hữu Vô Vi Bắc California – VOFI LED Publications
Dự Thảo Ấn Tống Kinh Sách Vô-Vi trong năm 2005

Chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục giúp đỡ cho VoVi LED Publications thực hiện một số kinh sách trong những năm qua.

Để tiếp nối công việc lưu trữ kinh sách Vô Vi của các vị đã đi trước, và cống hiến tài liệu cho các bạn mới tu, chúng tôi xin trình cho quý bạn dự thảo ấn tống kinh sách trong năm 2005 như sau:

- 1) **Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)**
- 2) **Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy)**
- 3) **Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2001) (Lương Sĩ Hằng)**
- 4) **Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (Bé Tám Bàn Bạc Cùng Bạn Đạo Khắp Năm Châu Năm 2002) (Lương Sĩ Hằng)**

Những kinh sách trên sẽ được phát hành vào dịp Đại Hội 2005 “Quang Minh Tự Thức” để kính biếu quý bạn khắp năm châu và phân phối cho các địa phương tùy theo lời yêu cầu.

Chúng con thành tâm ghi ơn sự quang chiếu của Đức Thầy và sự hỗ trợ của quý bạn đạo đã giúp chúng con có cơ hội phục vụ tốt.

Kính thư,

VOFI LED Publications kính tường

Báo cáo về Quỹ Ấn Tống Kinh Sách

Chúng tôi thành tâm cảm ơn quý đạo hữu đã phát tâm ấn tống.

(danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống kinh sách từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004, tiếp theo danh sách đã đăng trên TBPTĐN số 480):

1. Vương Cẩm Nhung	100 USD	San Jose, California
2. Nguyễn Văn Ninh	150 USD	Culver City, California
3. Thái Hồng Huệ	50 USD	Georgia
4. Gia đình Vũ Liễu	873.20 USD	Melbourne, Australia
5. Ấn danh	500 USD	Fremont, CA
6. Võ Thị Minh Thông	100 USD	San Jose, CA
7. Nguyễn Như Hoàng	88 USD	San Jose, CA
8. Nguyễn Xuân Mai	200 USD	San Jose, CA

Mọi phát tâm về quỹ ấn tống kinh sách, xin quý bạn gửi về:

VoVi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA

Để thỉnh thêm kinh sách, xin quý bạn liên lạc:

điện thư: vovipubs@yahoo.com

Tel. 408.272.1428 hoặc biên thư về:

VoVi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304, San Jose, CA 95158, USA

Thành thật cảm ơn quý bạn,

HAHVVC

THƠ

TÌNH THƠ AN ĐỘ.

*Chuyển hóa tình Thơ đến Bạn Thiên,
Bạn Đạo chuyên cần cảm nhận duyên,
Tình Thơ, lý Đạo, mình lo sửa,
Chớ phụ công Thầy thức soạn biên,
Công phu niệm Phật khai linh giác,
Nghiệp dữ, xa rồi đảo cảnh Thiên.
Duyên lành chớ để theo giòng nước,
Cố gắng siêng hành báii Vĩ Kiên.*

Dĩ An, 09-10-2004.

NGUYỄN HIỀN.

=====

THƠ THIÊN.

(Họa vận bài "Tình Thơ An Độ" của Huỳnh Nguyễn Hiền).

*Lời Thơ xuất phát tự Tâm Thiên,
Trao đổi cùng người có thiện duyên,
Cùng học hỏi nhau cùng tự sửa,
Cùng hành phát triển đến vô biên.
Xuất Thơ khai sáng mình trần cảnh,
Luyện Điển thăng hoa đến cõi Thiên,
Đường Đạo luân lưu, như nước chảy,
Muốn về nguồn cội phải trì kiên ...*

Phú Nhuận, 18-10-2004.

THIÊN TÂM.

=====

VÔ VI ÚC CHÂU.

*Bên Úc Vô Vi có Đạo Tràng,
Ở mô, bạn Đạo cũng tìm sang.
Gần Thầy Tu học cho mau tiến,
Xa quá tu hành sợ lạc đàng.
Không biết Thầy mình nơi thượng đẳng,
Mãi lo tính kế để sang Làng (Vô Vi).
Tham tình, chưa đủ, nay tham Đạo,
Tưởng được gần Thầy trí mở mang ...*

Dĩ An, 02-11-2004.

NGUYỄN HIỀN.

=====

TRÌNH LÀNG VÔ VI CAIRNS.

(Họa vận bài "Vô Vi Úc Châu" của huynh NGUYỄN HIỀN).

*Ở xứ Việt Nam có Đạo Tràng,
Khai đàn thuyết giáo, trợ bạn sang.
Trời cao chuyển độ Thầy "Du Hóa",
Cũng quyết đưa ta hết chặng đàng ...
Bồi cao tuổi hạc, Thầy trụ giáo,
Quốc Tế Viện Cairns, sẽ trình Làng (Vô Vi).
Thầy dạy "tâm tu trong thân bạn",
Chẳng phải đi đâu: Đạo mở mang ! ...*

SG, 06-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

=====

THƠ AN KHÔNG NGÁN.

*(Tặng huynh Trần Kiên Hoa).
Thơ Đạo anh trao "xức" quá ngon,
Hương thơm quyến rũ, nếu anh còn,
Làm quà cho bạn vài bài nữa,
Cảm kích tình anh quá nóng giòn.
An mãi, nuốt hoài, không thấy ngán,
Kiên Hoa số dách, tánh Trời cho,
Vài hàng cảm tạ, người anh tốt,
Hiền với Kiên Hoa, nghĩa mãi tròn ...*

Dĩ An, 01-11-2004.

NGUYỄN HIỀN.

TÌNH MÃI TRẮNG TRÒN

(Họa vận bài "Thơ An Không Ngán", Thân Tặng bạn Nguyễn Hiền)

*Bạn Đạo Vô Vi, chớ "Xức" ngon,
Thơm tho, quyến rũ, chẳng sớm còn.
Làm quà tặng bạn có chi bận ,(tâm)
Chỉ có tình ta vẫn nóng giòn,*

Mong mãi suốt đời mang hương ngát,
Tặng bạn "Tu Thiền" tâm lòng son.
Mong sao, sống mãi "Tình Thơ Đạo",
Kiên Hoa-Hiền bạn: mãi trắng tròn ...
SG, 06-112004.

TRẦN KIÊN HOA.

====

THIÊN ĐỊA NHÂN.

THIÊN Tôn: Thượng Đế tọa ngôi cao,
Bồ Tát, Phật, Tiên cũng ngự vào,
Hòa một, chung sức nâng Trần hạ,
Hướng đường Đạo Đức, sáng muôn sao.

ĐỊA Tạng: cõi âm, giảng Pháp sâu,
Tội hồn u uất, chặt lối vào,
Bao giờ Địa Ngục không còn tội,
Phật Sống Tế Công hạ sen nao?...

NHÂN gian: sinh chúng sống trần lao;
Cuộc Trần tạm bợ, giống chiêm bao,
Đói khổ làm than, chiến tranh khảo ,
Sao không tìm đến Vô Vi nào?...

THIÊN Cảnh: Trời ban chốn đẹp lành,
Đường Trần muốn nhẹ: bước vân hành.
Phật, Tiên, Thánh, Chúa:từ Trần hạ,
Sao không trở gót, hưởng Trời thanh.

ĐỊA Lợi: chúng sanh, chốn Địa dàng,
Uống, ăn, thở, ngủ :Mẹ(1) lo toan,
Ban ơn giáo hóa, như Trời biển,
Ai sớm đổi thay: hưởng Thiên Đàng?

NHÂN sự: cuộc Trần, lăm trái ngang,
Oan khiến dày xéo, nợ cưu mang,
Xáo trộn đảo điên, luân hồi kiếp,
Vô Vi hòa điệu: hết rộn ràng...

SG, 05-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

(1)-Địa Mẫu (Thượng Đế).

====

NGUỒN CỘI.

Bảy Chơn Nhơn có nàng Tôn Bất Nhị,
Để bảo toàn được tánh mạng bình sinh,

Muốn che mặt, khỏi tai mắt hồ linh,
Đổ chèo dầu, vào mặt son trinh trắng.

Nay Thầy mình, sắp tuổi già, xế nắng,

Dục Thiền sinh,hãy cố gắng đêm thanh!
Gạt tục lụy, xa mùi ố hôi tanh,
Giải nghiệp chướng , khỏi sa đường lục đạo.

Đây Vô Vi, vượt xa cơn mộng ảo,
Cố Thiền Hành, khi hồn xác sinh tiền,
Để theo Thầy mà phăng lối tâm Thiên,
Khởi lạc lỏng vào đêm dài u tối.

Thiền Vô Vi vượt xa đường tội lỗi,
Gắng theo Thầy, mà Hoằng Hoá cứu người.
Chẳng để Tâm nơi: kẻ nhạo,người cười,
Mong tất cả,được trở về "nguồn cội" ...

(Họa Vận bài "GIẢ CHƠN" của huynh NGUYỄN HIỀN)

SG, 10-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

====

GIẢ CHƠN.

Truyện Thất Chơn có Trùng Dương Sư Tổ,
Giả bệnh đau để thử dạ môn sinh,
Người giả Tu cho Đạo chẳng huyền linh,
Nên khăn gói, lên đường về quê cũ.

Nay An Sư, sắp hồi quê qui ẩn,
Pháp Tu Thiền, bạn đạo gắng đạt thanh,
Giải trừ trần, đừng để xác hôi tanh,
Sanh nghiệp chướng, hồn sa vào lục đạo.

Thật uống phí, đời người trong mộng ảo,
Mãi chạy theo: dục lạc với kim tiền,
Quên lời Thầy, chỉ rõ lối về Thiên,
Đành ôm hận: triền miên trong bóng tối.

Bảy ức niên, mới hình thành chân tử,
Tội tình chi, uống phí một đời người,
Dù gian nan, khổ nạn vẫn luôn cười,
Mới thấy rõ: hành trình về xứ Phật ...

Dĩ An, 17-10-2004.

NGUYỄN HIỀN.

THÔNG CÁO VỀ VIỆC GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG

XIN AN CẦN NHẮC NHỞ CÁC BẠN ĐẠO LÀ VIỆC GHI DANH DỰ KHÓA SỐNG CHUNG TÂN NIÊN SẼ HẾT HẠN NHẬN ĐƠN VÀO NGÀY THỨ TƯ 15/12/2004. BẠN ĐẠO NÀO CHƯA GHI DANH, MÀ DỰ TÍNH THAM GIA, XIN VUI LÒNG LÀM GẤP, VÌ KHÁCH SẠN SẼ KHÔNG CÓ CHỖ VÀO GIỜ PHÚT CHÓT.

A. GHI DANH dành cho các bạn đạo địa phương ở ngoài khách sạn, chỉ dự các buổi Sinh Hoạt Chung Thiên & Chúc Thọ Đức Thầy là :195\$/1 người gồm:

- Hai buổi tiệc tối đón giao thừa & các buổi ăn chay tại phòng ngủ, Chúc Thọ Đức Thầy & buổi tiệc Tân Niên 2/1/05
- Sinh hoạt chung từ thứ sáu 31/12/2004 đến ngày 2/1/2005
- Trẻ em dưới 12 tuổi: 100\$/1 em. **Cần giữ chỗ và đóng tiền trước ngày 15/12/2004**

B. GHI DANH dành cho các bạn đạo địa phương và thân hữu chỉ muốn dự buổi tiệc Chúc Thọ (theo ngày ta) của Đức Thầy, tối chủ nhật ngày 02/1/2005:

- 100\$/1 người lớn, 50\$/trẻ em dưới 12/người. **Cần giữ chỗ và đóng tiền trước ngày 15/12/2004**

Ban Thiên Ca cũng xin đặc biệt cảm tạ các hội viên thiên ca đã ủng hộ những vé VIP trong năm qua. Vì lý do riêng, nhiều hội viên thiên ca đã không thể tham dự thiên ca Tiếng Trống Dựng Xây tại nam California kỳ này, nên đã gởi lại một số vé VIP. Hiện nay số vé VIP và hạng nhì vẫn còn khá nhiều, một phần do hội viên đã nhường lại vì không dùng. Ban Tổ Chức xin thông báo cùng các bạn đạo để các bạn có thể phát tâm mua cho chính mình hoặc tặng cho thân quyến và bằng hữu. Mọi phát tâm và ủng hộ, xin liên lạc với Trụ Sở: (714)891-0889; email: info@vovilax.org.

- Chị Phan Thanh Trúc: (909)896-3081
- Chị Hồ Mỹ Hằng: (714)71-0931; email: Tay_thi66@yahoo.com. Xin chúc các bạn tâm thân thường lạc.

Vô-Vi Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California chân thành cảm tạ sự ủng hộ của các bạn đạo.



Happy Birthday to Master Tám
Mừng Sinh Nhật Thầy Tám

Musique et Paroles : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 27 octobre 2004

1 A 2 F#m 3 Bm 4 E7

5 A 6 F#m 7 Bm 8 E7

9 A 10 D 11 E7 A 12 A
Maître Tám Nos meilleurs vœux de longévité

13 E 14 E A 15 A 16 A
Maître Tám Que vous viviez longtemps

17 A 18 F#m 19 E7 20 A
Maître Tám Nous vous sommes reconnaissants

21 E 22 E F#m 23 F#m E 24 A
Maître Tám Joyeux Anniversaire

25 E Bm 26 E 27 A 28 A
Master Tám Happy Birthday to you

29 A 30 A E 31 A 32 A
Thầy Tám Chúng con mừng sinh nhật Thầy

